

	Subject Heading :
Source : ผู้จัดการรายวัน	62044392
Date : ๓ 2 ก.พ. 2562 Page : 4	No :

“กุลิต” ถก 5 กระทรวง หนุนแผนพลังงาน “ยกระดับพลังงานจังหวัดเข้าถึงชุมชน”

ผู้จัดการรายวัน 360 - “กุลิต” ปลัดพลังงานเดินสายหาความร่วมมือ 5 กระทรวงหลักทั้งมหาดไทย คมนาคม เกษตร กระทรวงทรัพย์ และอุตสาหกรรม เพื่อให้นโยบายพลังงานรุดหน้า แก้ไขขัดแย้ง เข้าถึงประชาชนมากที่สุด เล็งยกระดับพลังงานจังหวัดขึ้นซี 9 ขอ กำลังเพิ่ม ถกมหาดไทยดันพลังงานจังหวัดร่วมงานร่วมผู้ว่าติดตามการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน

นายกุลิต สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการทำงาน ที่จะทำให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานหลัก 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อให้โครงการต่างๆ ด้านพลังงานเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นและแก้ไขความเห็นต่าง โดยล่าสุดได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยที่จะให้พลังงานจังหวัดทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 4-5 คนต่อจังหวัดเข้าไปทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมตรวจสอบการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนภายใต้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (พีดีพี) ใหม่และกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างนำร่อง 12 โครงการ

นอกจากนี้พลังงานจังหวัดจะร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือ อาทิ ติดตั้ง พาราโมลาโดม (ระบบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์) เพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน สนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงาน

แสงอาทิตย์ (โซลาร์) การนำซึ่งข้าวโพด มาทำเป็นถ่าน การสนับสนุนให้ปลูกพืชพลังงานทดแทนและประสานกับโรงงานในการรับซื้อ เป็นต้น รวมถึงการร่วมกับชุมชนที่จะจัดทำโครงการขอใช้งบจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่จัดสรรทุกปีกว่า 10,000 ล้านบาทเพื่อให้โครงการเข้าถึงและเกิดประโยชน์กับชุมชนโดยแท้จริง

อย่างไรก็ตาม พลังงานจังหวัดยังขาดบุคลากรจำนวนมาก บางจังหวัดไม่มีฝ่ายบัญชีจึงให้วิศวกรมาทำแทนจึงเกิดความผิดพลาดข้อมูลส่งผลไปถึงการใช้งบประมาณด้วยความไม่ตั้งใจ ล่าสุดจึงทำเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ขอเพิ่มบุคลากรเพิ่มอีก 115 คน และขอให้ยกระดับพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ

เป็นซี 9 จากปัจจุบันทั้งประเทศมีซี 9 เพียง 16 คน ที่เหลือเป็นซี 8 เพื่อการทำงานสอดรับนโยบายของนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการให้กระทรวงพลังงาน ปรับบทบาทเข้าถึงประชาชน ไม่ใช่เครื่องมือนายทุนตามที่บางฝ่ายโจมตี

“งบกองทุนอนุรักษ์ฯ ล่าสุดอยู่ระหว่างพิจารณาส่วนที่เหลือของงบปี 2562 ที่เปิดให้ยื่นรอบสอง 9,000 ล้านบาท จากคำขอ 38,000 ล้านบาท โดยจะที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มีพล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อเริ่มใช้งบตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจากการพิจารณาเบื้องต้นกว่า 50% ของวงเงินจะเข้าไปสนับสนุนพลังงานในชุมชน และปีงบฯ

2563 จะกำหนดเกณฑ์คำขอใช้งบที่มุ่งพัฒนาชุมชน และมีพลังงานจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบการใช้งบให้เกิดความโปร่งใส” นายกุลิศกล่าว

สำหรับความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมล่าสุดได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการลงทุนด้านรถไฟฟ้าทางคู่ และภายในสัปดาห์นี้จะเดินสายหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องการพัฒนามาตรฐานน้ำมันยูโร 5 การใช้พื้นที่ลุ่มน้ำในการสำรวจด้านพลังงานต่างๆ ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมหารือเรื่องแผนรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ในประเทศ กระทรวงเกษตรฯ เรื่องการใช้พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ด้านพลังงาน เป็นต้น.